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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่ ๒๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั ้งที ่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศ ึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หนึ ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
-  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่

สอง) วันพฤหัสบดีที่  ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหก 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  

ที่ประชุมรับทราบ 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖) 
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖) 
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖) 
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗)  และ 
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗) 

 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน ๕ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 



๒ 
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(๓)  กระทูถ้าม   
๓.๑  กระทูถ้ามเป็นหนังสือ   จ านวน     ๑     กระทู ้

 
ผลการพิจารณา  
เนื่องจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นาวสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล) 

ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

๓.๒  กระทูถ้ามด้วยวาจา   จ านวน     ๒     กระทู ้

 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง) ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้  จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง    

 

 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา  ทวีสิน) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม 

ติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ 
ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง    

 
 
 

                - กระทูถ้าม เรื่อง ปัญหาทีเ่กดิจากนักท่องเที่ยวและผู้พ านักชั่วคราวทีม่าจากตา่งประเทศ
ในประเทศไทย (นายอนุพร อรณุรตัน์ เป็นผูต้ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตร)ี 

๓.๒.๑  กระทู้ถาม เรื่อง การด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อกรณีเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐขายทองค า น้ าหนัก ๑๑,๐๐๐ บาททอง (นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 

๓.๒.๒  กระทู้ถาม เรื่อง การตราประมวลรัษฎากรฉบับใหม่ (นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
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(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน     ๘    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่สาม 

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา (พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร) ได้เสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ในการพิจารณาศึกษาพบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา โดยเริ่มตั้งแต่ ๑) สภาพปัญหา (ทุกข์ ) ที่ เกิดจากการที่ประชาชนเสื่อมศรัทธา 
ต่อวัดส่งผลต่อพฤติกรรมในการเข้าวัด ๒) สาเหตุปัจจัยของปัญหา (สมุทัย) เพ่ือบ่งชี้สาเหตุปัจจัยของปัญหา 
อาทิ การคัดกรองบุคคลเพ่ือเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทที่มีความหย่อนยาน ท าให้เกิดมีบุคคลที่มีพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสมเข้ามาบวช ๓) แนวทางการจัดการกับปัญหา (นิโรธ) ควรพิจารณาตั้งแต่ต้นน ้ำ อาทิ ยกระดับ
ประสิทธิภาพการคัดกรองผู้มีความประสงค์เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทด้วยการจัดการฐานข้อมูล และจัดตั้ง
ศูนย์ตรวจสอบประวัติ รวมถึงปรับปรุงระบบการจัดท าหนังสือสุทธิของพระภิกษุให้มีความทันสมัย กลำงน ้ำ 
ควรมุ่งจัดการสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวัด ปลำยน ้ำ ควรมุ่งจัดการสภาพปัญหา และสาเหตุปัจจัย 
จากกระบวนการแวดล้อม และ ๔) หนทาง แนวทางปฏิบัติในการจัดการกับทุกข์ (มรรค) คือ ควรหาแนวทาง 
เพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรปูธรรมและเป็นแนวปฏิบัต ิหรือ “มรรควิธ”ี โดยเสนอแนวทาง “โครงการวัดสีขาว” 
เพ่ือการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะ ๔ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อเสนอแนะ 
เชิงปฏิบัติการ อาทิ ให้มีคณะกรรมการอ านวยการโครงการวัดสีขาว โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
ต้องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท าข้อตกลง 
อย่างชัดเจน มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลวัดสีขาว ใน ๖ หมวดการประเมิน ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการ 
(๒) พฤติกรรมในพ้ืนที่วัดสีขาว (๓) การจัดการพ้ืนที่สีขาว (๔) การเผยแพร่ศาสนา (๕) การรณรงค์ส่งเสริม 
ด้านสุขอนามัย (๖) การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (๗) ระยะเวลาการประเมินผล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส าหรับ 
วัดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดจะได้ก าหนดให้มีป้ายสัญลักษณ์และประกาศ
เกียรติคุณยกย่องวัดสีขาวเพ่ือเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ว่าได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นวัดสีขาว 
๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการวัดสีขาวโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  
เช่น ราชการ ประชาชน และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ควรคัดกรองผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ควรแก้ไขปัญหา
และป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในวัด และควรส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาวัด โดยการจัดประกวดวัดสีขาว 
๓) ควรเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. ๒๕๐๕ เพ่ือเพ่ิมบทก าหนดโทษส าหรับพระภิกษุที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย แก้ไขประมวลอาญา เพ่ิมโทษ

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับ
ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อวัดในพระพุทธศาสนา (วัดสีขาว : วัดแห่งศรัทธาของ
ประชาชน) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ส าหรับผู้ล้อเลียนหรือดูหมิ่นศาสนา ๔) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ อาทิ ปัญหาการบิณฑบาตที่ไม่เหมาะสม หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เพื่อจัดโครงการถวายความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัด 
ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนปัญหาความขัดแย้งภายในวัด อาทิ แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส  
ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของภิกษุภายในวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องน าเสนอมหาเถรสมาคมให้ก าชับสั่งการให้  
เจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่มีอ านาจหน้าที่แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
อย่างเคร่งครัด เห็นควรตรวจสอบการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวัดที่ไม่ยอมพ้นจากหน้าที่หรือยังมี
บทบาทในวัด เป็นต้น 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  เห็นด้วยว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
ของประชาชน เป็นที่พ่ึงทางใจแก่พุทธศาสนิกชน วัดที่ดีควรมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีความสะอาด 
พระภิกษุสงฆ์วางตนให้ชาวบ้านเคารพ ส่วนกรณีแนวคิดให้ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงความเป็นวัดสีขาว 
ในวัดที่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอ านวยการโครงการวัดสีขาวก าหนด 
เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน เนื่องจากหากวัดในชุมชนใดไม่มปี้ายจะแสดงวา่เปน็วดั
ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ อาจเกิดความขัดแย้งในหมู่ประชาชนหากวัดใกล้เคียงไม่ได้รับเลือก อีกทั้งกรณ ี
หากเป็นวัดที่ติดป้ายวัดสีขาวได้แล้ว การรักษาไว้หลังได้ป้ายมาแล้ว หรือหากมีพระภิกษุเพียงรูปเดียว  
กระท าการไม่ เหมาะสม จะเกิดผลกระทบต่อวัดหรือพระภิกษุที่ปฏิบัติดี รูปอื่น ได้  จึ ง เห็นว่า  
หากเผยแพร่โดยประกาศให้เจ้าอาวาสทุกวัด พระสงฆ์ ชุมชน และประชาชนทุกคนได้ทราบหลักเกณฑ์  
และวิธีการตามที่คณะกรรมการเสนอ ควรเป็นความศรัทธาด้วยใจจริง นอกจากนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติม  
กฎมหาเถรสมาคม หรือระเบียบมหาเถรสมาคมอาจยังไม่เพียงพอ เห็นควรให้พิจารณายกร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา โดยรวมกฎมหาเถรสมาคม หรือระเบียบ 
มหาเถรสมาคมเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีแนวทางด าเนินการและครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัดทั้งหมด  

รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่สาม 
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา (พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร) และอนุกรรมาธิการ 
(นายพรพล สุวรรณมาศ) ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ว่า กรณีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท าป้ายสัญลักษณ์  
และประกาศเกียรติคุณวัดสีขาว ติดให้กับวัดที่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการวัดสีขาวก าหนด ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวคณะกรรมาธิการได้รับฟังความคิดเห็น 
จากพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาสทั่วประเทศ 
ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประกาศยกย่องวัดที่ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ว่าจะเป็นการดีต่อประชาชน 
ที่มีความเลื่อมใสต่อวัด อีกทั้งจะช่วยให้วัดในประเทศมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่มีความเหมาะสม 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามจะได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้วัดในประเทศ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป  
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ผลการพิจารณา 
โฆษกคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (นายพลเดช ปิ่นประทีป) ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษา 
ของคณะกรรมาธิการมีสาระส าคัญเกี่ยวกับทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นแหล่งเงินนอกงบประมาณที่เป็นเครื่องมือ
การคลัง เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม การกระจายรายได้ และการ
สนับสนุนนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาล ทุนหมุนเวียนจึงมีความคล่องตัวในทางการเบิกจ่าย และงบประมาณ
เหลือจ่ายไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน อีกทั้งยังไม่ผูกยึดกับกฎระเบียบราชการจนเกินไป หน่วยงาน
ราชการที่รับผิดชอบสามารถออกกฎระเบียบควบคุมเป็นการเฉพาะ เป็นการกระจายอ านาจให้ส่วนราชการ
ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลภารกิจตามนโยบายได้อย่างคล่องตัวและรวดเรว็  อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้พิจารณา
ในภาพรวมให้ดี ก็อาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานหรือเกิดปัญหาผลการด าเนินงานขาดทุน  
และกลายเป็นภาระของภาครัฐ กองทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทางการคลัง 
ต่อสาธารณะอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการประเมินผลด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน
โดยกรมบัญชีกลาง ยังเป็นเพียงการประเมินการบริหารภายในองค์กรเป็นหลัก ไม่ได้เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพของการตอบสนองนโยบายภาครัฐและการใช้จ่ายงบประมาณ ในแง่นี้  กองทุนหมุนเวียน 
นอกงบประมาณจึงมีข้อจ ากัดด้านความโปร่งใสทางการคลัง ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่า ทุนหมุนเวียน  
ที่จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะการบริหารกึ่งรัฐกึ่งเอกชน มีความใกล้ชิดกับประชาชน  
มีความคล่องตัวสูงกว่าหน่วยงานราชการในรูปแบบเดิม และมี ศักยภาพสูงในการด าเนินงาน  ทั้งนี้   
ทุนหมุนเวียนส่วนใหญ่ไม่เป็นนิติบุคคล อยู่ในการก ากับของหน่วยงานระดับกรม ในขณะที่บางส่วนเป็น  
นิติบุคคลและมีกฎหมายเฉพาะ หลายกองทุนมีลักษณะการด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน  ดังนั้น 
หากมีการบูรณาการร่วมกันอย่างเหมาะสมก็จะกอ่ให้เกิดประสิทธภิาพในการด าเนนิงาน อีกทั้งหลายกองทนุ
ยังมีความสนใจในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าท าอย่างไรจะมีการเข้าถึงบริการของทุนหมุนเวียน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น  ในการนี้ คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารทุนหมุนเวียน ในประเด็น (๑) แนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลทุนหมุนเวียน (๒) แนวทาง 
การสร้างขวัญก าลังใจ การจัดสวัสดิการและสร้างความมั่นคงของกองทุน และ (๓) แนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์  ข้อเสนอต่อผู้บริหาร ในประเด็น (๑) แนวทางการลดความซ้ าซ้อนของภารกิจ  
และ (๒) แนวทางการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่าย  และข้อเสนอต่อรัฐสภา กล่าวคือ ควรปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ด้านทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งให้ “กระทรวง” เป็นกลไกหลักในด้านการจัดการ และใช้ 
“กองทุนภาครัฐ” เป็นกลไกหลักด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนการยกระดับกองทุนภาครัฐ 
ให้เป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” (Game Changes) ส าหรับการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   
และมุ่งท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะกับภาครัฐได้มากขึ้น  

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบกองทุนภาครัฐเพ่ือการเข้าถึง
ของประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พิจารณาเสร็จแล้ว 
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ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการซักถามในประเด็นที่มีความซ้ าซ้อนในการ 
ให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาของ ๒ กองทุน คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่า นักเรียนนักศึกษาจะสามารถขอทุนการศึกษา 
จากทั้ง ๒ กองทุนได้หรือไม่ อย่างไร 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า  
กยศ. เป็นกองทุนเพ่ือการกู้ยืม ส่วน กสศ. เป็นกองทุนให้เปล่า ฉะนั้น จึงมีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ 
การด าเนินการเพ่ืออนุมัติทุนที่แตกต่างกัน  อย่างไรก็ตาม ขอรับข้อเสนอดังกล่าวไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ระบบกองทุนภาครัฐเพ่ือการเข้าถึงของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้ งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี  ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน จ ากัด (TRIS) เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 
 

    ผลการพิจารณา 
     ประธ านคณะกรรมาธิ ก าร การคมนาคม  (พล เอก  ยอดยุ ท ธ   บุญญาธิ ก าร )  
เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านโลจิสติกส์ (นางจิรดา สงฆ์ประชา) 
และอนุกรรมาธิการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล)  ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุป
ได้ว่า การขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูงสุด การขนส่งทางบกที่ได้รับความนิยมมาก คือ 
การขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Transportation) เนื่องจากมีความสะดวกสามารถรับ – ส่งสินค้าไปยัง
ผู้บริโภคได้ทั่วถึง มีความรวดเร็วและประหยัดต้นทุนกว่าการขนส่งวิธีอื่น และเพ่ือให้ได้ก าไรจากการรับ
ขนส่ งมากขึ้ น  ผู้ ประกอบการมักหาโอกาสที่ จะบรรทุ กสินค้ า ให้มากกว่ า พิกัดตามกฎหมาย  
ซึ่งการบรรทุกหนักย่อมท าให้ถนนและสะพานได้รับความเสียหาย ช ารุด ทรุดโทรม น าไปสู่การสูญเสีย
งบประมาณจ านวนมากในแต่ละปีเพ่ือซ่อมบ ารุงถนนและสะพาน อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ  
บนท้องถนนด้วย ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังอย่างยาวนาน เป็นปัญหาของภาครัฐที่ไม่สามารถแก้ไขได้  
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจชั่งน้ าหนักรถบรรทุก โดยได้มีการ
น ามาใช้งานแล้ว คือ ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ าหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weigh In Motion System : WIM) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตรวจชั่งน้ าหนักแบบอัตโนมัติ (Weigh In Motion) เป็นระบบที่สามารถชั่งน้ าหนักรถ
ในขณะเคลื่อนที่ผ่ านอุปกรณ์ตรวจฟัง สามารถคัดกรองรถบรรทุกที่บรรทุกน้ าหนักเกินพิกัด 
ออกจากรถบรรทุกทั้งหมด เพื่อให้ปริมาณรถบรรทุกที่เข้ารับการตรวจชั่งน้ าหนักบริเวณด่านชั่งถาวรน้อยลง 

๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รถบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
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และเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณรถบรรทุก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจราจร ระบบ WIM เป็น
เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบน้ าหนักยานพาหนะ โดยท าการติดตั้งบนถนน ซึ่งการติดตั้งบนถนนนั้นมี
ความคลาดเคลื่อนสูง นอกจากนี้  ยังมีระบบที่น ามาใช้กับรถบรรทุก คือ ระบบระบุต าแหน่งบน 
พ้ืนโลก (Global Positioning System : GPS)  คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า  ด้านนโยบาย  
เสนอให้ปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาน าปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข โดยให้ทุกหน่วยงานภายใน
กระทรวงคมนาคมจัดตั้งเป็นชุดเฉพาะกิจ เพ่ือแก้ปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน และเสนอให้ ชุดเฉพาะกิจ
ดังกล่าวเข้าประชุมร่วมกับระดับคณะกรรมการระดับนโยบายเพ่ือเกิดผลเป็นรูปธรรม เร่งรัดการผลักดันใหม้ี
กฎหมายรับรองมาตรฐานระบบเครื่องชั่งน้ าหนกัรถยนต์ขณะเคลื่อนที่ (Weigh In Motion System : WIM) 
และให้ผลการชั่งน้ าหนักรถบรรทุกด้วยระบบ WIM สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบัน
สถานะของระบบดังกล่าวยังไม่มีกฎหมายรับรองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาบังคับใช้ตาม
กฎหมายได้ ที่ผ่านมากรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้มีการน า WIM มาใช้แล้ว แต่เป็นเพียงการ
ใช้เพ่ือคัดกรองรถบรรทุกที่มีแนวโน้มว่าจะบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดให้รถคันดังกล่าวเข้าชั่ง
น้ าหนักที่สถานีตรวจสอบน้ าหนัก หรือด่านชั่งน้ าหนักถาวรเพ่ือชั่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจึง
เป็นความซ้ าซ้อนไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ WIM ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
น้ าหนักรถบรรทุกให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนปรับปรุงโทษ
และความรับผิดตามกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับการกระท าความผิด ควรให้ความส าคัญต่อการบังคับใช้
กฎหมายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุมโครงข่ายถนนของประเทศไทยทั้งที่อยู่ในการควบคุมดูแล  
ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยี ควรเร่งรัดผลักดันการน าระบบ
เทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการด าเนินการ เช่น เทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ าหนักรถบรรทุกโดยใช้เครื่องชั่งน้ าหนัก
ขณะเคลื่อนที่ความเร็วสูง (High – Speed Weigh - In - Motion : HSWIM) และเทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ าหนัก
รถบรรทุกชนิดติดตั้งใต้สะพาน (Bridge Weigh - In - Motion : BWIM) มาใช้ในการจับกุมรถบรรทุก
น้ าหนักเกินเพ่ือลดปฏิสัมพันธ์ และการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้หรือปฏิบัติตาม
กฎหมายเป็นไปอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ หน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม  
ควรให้ความส าคัญต่อการน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบเทคโนโลยี GPS ระบบเทคโนโลยี 3D SCAN 
ระบบเทคโนโลยีการถ่ายบันทึกป้ายทะเบียนรถ รวมถึงระบบ CCTV มาใช้ควบคู่กับระบบ WIM  
    ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนัก
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด คือ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย การก าหนดโทษที่ไม่สอดคล้องกับความผิด 
และอัตราโทษปรับไม่สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน และอีกปัญหาที่ส าคัญ คือ ปัญหาการรับส่วย  
ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหา แต่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้อง  
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และก าหนดอัตราโทษปรับให้เหมาะสมกับการกระท าความผิด เช่น ก าหนดให้ 
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ต้องเสียค่าปรับสูงขึ้นตามจ านวนน้ าหนักที่บรรทุกเกินแบบขั้นบันได และให้ต้องรับโทษสูงขึ้นในกรณีกระท าผิดซ้ า 
อีกทั้งควรต้องก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางการขนออกจากโรงงานจนถึงปลายทางซึ่งเป็นผู้ซื้อ  
มีส่วนรับผิดชอบหากมีการบรรทุกน้ าหนักเกินโดยจะต้องร่วมรับผิดกับเจ้าของรถบรรทุกและผู้ขับรถด้วย 
เพ่ือสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบ ควรต้องมีการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้งทุกหน่วยงานจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ร่วมกัน  
และควรศึกษาว่าในต่างประเทศใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ รัฐบาลต้องมีความจริงใจ  
ในการแก้ไขปัญหาและต้องแก้ไขทั้งระบบ โดยมีการจัดท าแผนแม่บทการปฏิรูปอย่างเป็นระบบให้ชัดเจน   
   หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม  
(พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ) เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
ด้านโลจิสติกส์ (นางจิรดา สงฆ์ประชา) คณะท างาน (นายอลงกรณ์  พรหมศิลป์) ผู้แทนกรมทางหลวง  
(นายเฉลิมลาภ สินคง) และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พันต ารวจเอก แมน  เม่นแย้ม) ได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้ติดตามและศึกษาปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเรื่องนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วยแก้ ไขปัญหาด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
โดยการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีการ  
ตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันในการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน ประกอบด้วย 
กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
โดยท าข้อตกลงร่วมกันในหลายเรื่อง เช่น ข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบก  
ให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกินระหว่างกัน ปัจจุบันต ารวจทางหลวงได้ด าเนินการจับกุมผู้กระท า
ความผิดร่วมกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท โดยมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติ (Big Data) เพ่ือขยายผล 
โดยน าข้อมูลที่จัดเก็บร่วมกันมาวิเคราะห์ว่าบ่อดินแห่งใดมีการบรรทุกน้ าหนักเกิน จะส่งเรื่องให้หน่วยงาน  
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบ และด าเนินการจับกุมต่อไป ซึ่งเป็นการท างานอย่างบูรณาการร่วมกัน 
อย่างไรก็ตาม พบปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีช่องว่างท าให้ไม่สามารถด าเนินการเอาผิดต่อผู้กระท า
ความผิดได้ หรือด าเนินการจับกุมได้แต่บทลงโทษเป็นโทษสถานเบา จึงเป็นเหตุให้ผู้กระท าความผิด  
ไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงควรต้องเร่งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการโดยเร็ว
ต่อไป 
 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการพิจารณา 
รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่หนึ่ง (พลเอก วรพงษ์ 

สง่าเนตร) และผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์แห่งชาติ (พันต ารวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลทางบวกท าให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างฉับพลัน 
จากการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ เพ่ือให้การบริการต่าง ๆ มีความ
สะดวกรวดเร็ว และแม่นย ามากขึ้น แต่ก็เป็นช่องทางให้มีการใช้ช่องโหว่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์เพ่ือขดัขวาง รบกวน หรือท าลายระบบส่งผลให้การท างานของโครงสรา้งพืน้ฐาน
ส าคัญหยุดชะงัก อันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเป็นวงกว้างได้ สถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลก
ในปี ๒๕๖๗ มีแนวโน้มรุนแรงและขยายตัวมากขึ้น พิจารณาจากรูปแบบภัยคุกคามที่หลากหลายขึ้น 
เนื่องจากมีปัจจัยส่งเสริมจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าถึงง่าย   ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 
ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ โดยเฉพาะ
หน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านสาธารณสุข ตลอดจนส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วย ประเทศไทย 
จะยังไม่เผชิญภัยคุกคามทางไชเบอร์ในระดับวิกฤต เพราะมีกฎหมาย (พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง) โครงสร้าง กลไก กระบวนการ และมาตรการ 
(นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)) ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่โดยที่ การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกฎหมายฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคญัทางสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แหง่ชาต ิ 
ขาดบทลงโทษ มีข้อจ ากัดในการช่วยเหลือภาคเอกชน ขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้  โครงสร้าง 
กลไก มาตรการและแนวทางที่มียังมีข้อจ ากัด อีกทั้งประชาชนยังขาดความตระหนักรู้เพ่ือรับมือกับ  
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 

การรักษาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรใ์นอนาคต
ที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพได้นัน้ ต้องอาศัยการสนับสนุนจากรฐับาลเปน็ส าคญั 
และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนาระบบงานข่าวกรองไซเบอร์และศักยภาพในการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาความมั่นคงไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ แสวงหา 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ สร้างการรับรู้และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และ 

๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ : การรับมือของ
ประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับทุกส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนอย่างทั่วถึง และมีข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการ ให้มีการติดตามและรายงานพัฒนาการภัยคุกคามทางไซเบอร์ในไทยอย่างต่อเนื่อง 
การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุร้ายแรงและวิกฤต การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ และหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศอย่างสม่ า เสมอและ 
เป็นระบบ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการเฝ้าระวัง รับมือป้องกัน  
และตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น สร้างความคุ้มกันและยกระดับขีดความสามารถ
ของสังคมไทยในการรับมือกับภัยคุกคามทางไชเบอร์ โดยขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน
ด้วยการสร้างกลไกการท างานร่วมกันของสังคมที่มีกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันแบบ whole-society 
approach สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะ โดยใช้กลไกในสังคมที่เข้าถึงประชาชน  เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ จัดท าเป็นคู่มือแนวปฏิบัติเมื่อเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจน 
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร รายงานการเฝ้าระวังภัยคุกคามให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  
และไม่ซับซ้อน  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป
  

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

(พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) ประธานคณะท างานสนบัสนนุข้อมูลกฎหมายด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) และเลขานุการคณะท างาน (นายสุทธิพงษ์  ชาญชญานนท์) 
ร่วมกันเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตวักรรม (กระทรวง อว.) ได้ตั้งขึ้นมา ๔ ปีกว่า และมีการบังคับใช้กฎหมาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาระยะหนึ่งแล้ว คณะกรรมาธิการจึงจัดท าแบบสอบถามขึ้น 
เพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานะกฎหมายล าดับรองของกฎหมายการอุดมศกึษาฯ จ านวน ๕ ฉบับ ไดแ้ก่ 
๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) พระราชบัญญัติการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๕) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลาด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรอง

๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็น
แนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้วพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ออกไป เพ่ือสรุปแนวทางและเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอให้มี
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผลการวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสอบถาม กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
นักวิชาการ มีผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๗ คน มีภาพรวมแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบในนามองค์กร ส่วนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประเด็นปรับปรุง
กฎหมายด้านการอุดมศึกษาฯ สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบและเข้าใจกฎหมายล าดับ
รองด้านการอุดมศึกษาฯ ของพระราชบัญญัติ จ านวน ๕ ฉบับ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ในประเด็น 
ความครบถ้วน ความทันเวลาของการออกกฎหมายล าดับรองและการน าไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสม  
กับสถานการณ ์และความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับ “มาก” ในเรื่องกฎหมายด้านการอุดมศึกษาฯ จ านวน ๕ ฉบับ 
ที่บังคับใช้ในปัจจุบันว่ามีความจ าเป็นและมีประโยชน์ทุกประเด็น เรื่องของหน่วยงานภายในที่ได้ด าเนินการ
ออกกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการอุดมศึกษาฯ และการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา เป็นผลให้ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอีก ๓ ฉบับ 

คณะกรรมาธิการได้มีข้อคิดเห็นว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย/ความล่าช้าในการออกกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ขณะนี้เกิดมาจากการ
ตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลายฉบับ ที่มีบางมาตราไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากเรื่องของการอุดมศึกษาฯ 
เกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง จึงต้องมีการตีความกฎหมายอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการหลายชุดด้วยกัน 
รวมถึงมีข้อเสนอแนะเรื่องของการบูรณาการสาขาวิชาและผลิตหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ (Higher Education 
Sandbox) หรือการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการเรียนการสอน  
ในระดับอุดมศึกษา และมีข้อเสนอแนะในประเด็น (๑) ควรเร่งรัดออกหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การท าวิจัยและนวัตกรรมของกรรมการผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน ในระบบวิจัย
และนวัตกรรม และควรมีการจัดสัมมนาหรือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย  (๒) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
พัฒนาการอุดมศึกษา มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้การด าเนินงาน
ของกองทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... (๓) การออกกฎหมายล าดับรองด้านการอุดมศึกษาฯ ทั้ง ๗๔ ฉบับ จ าเป็นต้องด าเนินการ 
ให้ทันภายในก าหนดระยะเวลา มิเช่นนั้น จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรัฐได้ เช่น อาจท าให้บทบัญญัต ิ
ในมาตรานั้นของพระราชบัญญัติเป็นอันสิ้นผลไป หรือไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการด าเนินการบางประการ  
แก่ประชาชนเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ (๔) ข้อเสนอไปยังหน่วยงานภายในที่ด าเนินการตรากฎหมาย 
หรือแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการอุดมศึกษาฯ ควรก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
ผลประโยชน์ให้เป็นมาตรฐาน และควรมีการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ทางการวิจัย  
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เนื่องจากบางงานวิจัยอาจตีความเชิงพาณิชย์ได้ยาก และ (๕) พระราชบัญญัติแต่ละฉบับมีความซับซ้อน 
จ าเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ และให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การบังคับใช้เกิดผล
เป็นรูปธรรม  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป
  

 
 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (นายสมชาย หาญหิรัญ) 

และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุน 
และธุรกิจประกันภัย (นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์) พร้อมด้วยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นายชูฉัตร ประมูลผล) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ภาคเกษตรกรรมจึงเป็นภาคส่วนส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่เกษตรกรไทยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยที่ไม่แน่นอน
จากกลุ่มภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยตรง ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการผลิต 
ที่สูงขึ้นและต่อเนื่องไปถึงความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ตกต่ าลง ท าให้เกิดเป็นภาวะหนี้สินเรื้อรังที่ยากจะแก้ไข  
ซึ่งการบริหารจัดการส่วนหนึ่งที่เกษตรกรได้รับจากภาครัฐ คือ  นโยบายการให้ความช่วยเหลือจ่ายเงิน
เยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือการช่วยเหลือผ่านระบบกลไกของการประกันภัยในโครงการประกันภัยพืชผล  
โดยปัจจุบันมีจ านวน ๒ โครงการ คือ โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ที่ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตาม แนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดและ
อุปสรรคในการด าเนินการหลายส่วน  ตั้งแต่ขั้นตอนการพิสูจน์ความเสียหายที่ต้องใช้ระยะเวลา 
และทรัพยากรจ านวนมาก ความต่อเนื่องของโครงการที่ต้องอาศัยการของบประมาณโครงการเป็นรายปี  
รวมถึงต้นทุนการประกันภัยที่ยังผันผวนตามภาวะตลาดการรับประกันภัยต่อจากต่างประเทศ  

ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะว่า  ควรยกระดับกลไกการด าเนินงาน 
ระบบประกันภัยเกษตรกรรมเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประกอบการจัดการงบประมาณและการเยียวยา
เกษตรกรที่ เหมาะสม โดยผลักดันให้ภาครัฐมีการน าระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของธุรกิจประกันภัยภายในประเทศ  
ให้สามารถเพ่ิมการขยายตัวของธุรกิจที่มากขึ้น การลดสัดส่วนการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจากภาครัฐ 
และเพิ่มสัดส่วนการร่วมจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจากเกษตรกรโดยสร้างแรงจูงใจ เพิ่มคุณค่า รวมถึงสร้างความ

๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการยกระดับระบบประกันภัยเกษตรกรรม 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว 

https://www.oic.or.th/th
https://www.oic.or.th/th
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ตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัย การเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ในการประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติจะช่วยให้เกษตรกรได้รับการเยียวยาทันท่วงที  การพิจารณา
จัดตั้งกองทุนประกันภัยพิบัติเกษตรกรรม เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดความเสียหาย 
ต่อการประกันภัยเกษตรกรรม การพิจารณาตรากฎหมายประกันภัยเกษตรกรรมเป็นกฎหมายเฉพาะ 
เพ่ือให้ระบบประกันภัยเกษตรกรรมที่มีความมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนกฎหมาย
ประกันภัยเกษตรกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เห็นควรจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ประกันภัยเกษตรกรรม โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และควรมีคณะอนุกรรมการสนับสนุน
อย่างน้อยอีก ๒ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการประกันภัย
เกษตรกรรมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และคณะอนุกรรมการออกแบบ  
ระบบการประกันภัยเกษตรกรรม เพื่อด าเนินการออกแบบระบบและให้การสนับสนุนทางนโยบาย 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย 
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในหลายรูปแบบทั้งในเรื่อง 
ปริมาณผลผลิต ราคา การเอาเปรียบจากนายทุน หรือภัยธรรมชาติ ดังนั้น ภาครัฐควรเข้ามาดูแลเพ่ือให้
เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งการประกันภัยเกษตรกรรมเป็นการช่วยเหลือประการหนึ่งที่จะช่วยลด
ภาระของรัฐและช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได ้และเห็นด้วยที่จะให้มีกฎหมายประกันภยั
เกษตรกรรมเป็นกฎหมายเฉพาะเพ่ือให้ระบบประกันภัยเกษตรกรรมมีความมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ดี 
กฎหมายดังกล่าวควรเปิดโอกาสให้บุคคลในภาคการเกษตรซึ่งมีความรู้ความเข้าใจได้มีส่วนร่วม  
เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายด้วย มิใช่มีแต่เพียงบุคลากร  
จากภาคราชการเท่านั้น และการน าระบบประกันภัยมาใช้กับภาคเกษตรกรรมควรพิจารณาเลือกให้มี  
การประกันภัยในสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงและเกษตรกรมีความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย  
เช่น ทุเรียน รวมทั้งพิจารณาเรื่องพ้ืนที่ด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนั้น ๆ ตลอดจน  
ต้องมีความช านาญด้านเทคโนโลยีและข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินความเสียหายด้วย 

ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (นายสมชาย หาญหิรัญ) 
ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งเห็นว่า  
ระบบประกันภัยเกษตรกรรมเป็นเพียงกลไกหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
แต่โดยที่อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในหลายรูปแบบ จึงจะต้องมีกลไกประการอื่นเพ่ิมเติม
เพื่อแก้ปัญหาหรือรองรับความเสี่ยงในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย 

 

ที่ประชุมแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) และอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ (นายรัตน์ กิจธรรม 
และนางสาววิจิตา  รชตะนันทิกุล) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การพัฒนา 
ที่ครอบคลุมถึงคนพิการ เป็นการน าหลักการการพัฒนาที่ครอบคลุม หรือ “การพัฒนาแบบองค์รวม” 
หรือ “การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” ( Inclusive Development : ID) โดยก าหนดให้คนพิการ 
เป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นตัวชี้วัดส าคัญของการพัฒนา กล่าวคือ ในทุกการพัฒนาจะต้องมีคนพิการ 
เข้าไปผนวกรวมหรือหลอมรวมในการพัฒนานั้น ๆ ด้วย ซึ่งสามารถตดิตามและประเมินผลไดจ้ากการจดัสรร
งบประมาณแผ่นดิน โดยต้องมีการจัดท างบประมาณที่ครอบคลุมถึงคนพิการ (Disability Inclusive 
Budgeting : DIB) ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๑ วรรคสี่ ได้รับรองไว้ว่า รัฐต้องจัดสรรงบประมาณ 
ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ คณะกรรมาธิการได้น ากรอบแนวคิดความเท่าเทียม 
และเป็นธรรมถ้วนหน้า (Inclusive Equality Framework) มาเป็นหลักการพ้ืนฐานในการพิจารณาศึกษา
ประเด็นนี้  เนื่ องจากเป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ( DID) 
ซึ่งสอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ผลการพิจารณาศึกษาการด าเนินการด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการ โดยเฉพาะการจัดท างบประมาณ 
ที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผ่านการติดตามการด าเนินงานและนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ การติดตามการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การติดตามการจัดท าร่างแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการติดตามการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ปรากฏว่า ยังพบปัญหาอุปสรรค และช่องว่างในการผนวกรวมประเดน็คนพิการ 
ตั้งแต่การก าหนดกฎหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนากฎหมาย การจัดสรร
งบประมาณ การจัดตั้งโครงสร้างหรือกลไก ไปจนถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติ ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ควรเป็นไปตามมาตรา ๗๑ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

ดังนั้น เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานบูรณาการประเด็นคนพิการเข้ากับ
การพัฒนากระแสหลักอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมาธิการจึงได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนา 
ที่ครอบคลุมถึงคนพิการเพ่ือขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ จ านวน ๘ ข้อ ได้แก่  
 

๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการ 
(Disability Inclusive Development : DID) ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเดก็ 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว 



๑๕ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

(๑) การก าหนดกฎหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องค านึงถึงหลักการ 
แห่ งความเท่ า เทียมและเป็นธรรมถ้ วนหน้ า  ( Inclusive Equality) (๒ )  การจัดท างบประมาณ 
ที่ต้องครอบคลุมถึงคนพิการ (๓) การปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
ที่ระบุครอบคลุมถึงคนพิการ ทั้ง ๕ หมุดหมาย ๗ กลยุทธ์ อย่างจริงจัง (๔) การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ .  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๒ ให้สามารถบั งคับใช้ ได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม (๕) การจัดท าตัวชี้วัดการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการ (๖) การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สถิติต่างๆ ต้องจ าแนกข้อมูลเกี่ยวกับความพิการอย่างเป็นระบบ  (๗) การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
ด้านความพิการ และ (๘) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการ 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยได้มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
ต่อรายงานในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า (๑) ควรมีการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ผู้พิการ 
ที่ประกอบอาชีพขายสลากให้ชัดเจน เพ่ือมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบให้ต้องรับสลากมาขายในราคา 
ท่ีสูงกว่าปกติอย่างมาก เพ่ือให้ผู้พิการมีอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ได้อย่างเพียงพอ  
(๒) เสนอให้แก้ไขนิยามของค าว่า “คนพิการ” ให้หมายถึงผู้มีภาวะความบกพร่องทางกาย (๓) เสนอให้น า
แนวคิดตามรายงานเรื่องนี้ ไปประกอบการวางแนวทางการด าเนินงานด้านคนพิการให้ เกิดผล 
เป็นรูปธรรม เพ่ือไม่ให้คนกลุ่มนี้ตกอยู่ในภาวะพ่ึงพิงและเป็นพลังทางสังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป  
และ (๔) ขอให้เผยแพร่ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
และกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกพัฒนาชุมชน กลไกเศรษฐกิจ หรือกลไกอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการได้ขอบคุณสมาชิก
วุฒิสภาที่ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานฉบับนี้ โดยคณะกรรมาธิการจะได้ติดตามการด าเนินงาน 
ของรัฐบาลตามข้อเสนอแนะในรายงาน รวมทั้ งในเรื่องการจัดสรรโควตาสลากให้กับคนพิการ  
ส่วนในเรื่องการแก้ไขนิยามของค าว่า “คนพิการ” ก็เป็นข้อเสนอที่อาจน าไปสู่การพิจารณาในโอกาสต่อไป  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 
 



๑๖ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) และรองประธานคณะท างานเสริมสร้างการรู้เท่าทัน 
สื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน (นางธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า ปัจจัยการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในครอบครัว โรงเรียนและสังคมปัจจุบัน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
โดยปัญหามาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก  
แต่ละช่วงวัย การขาดทักษะในการสื่อสารเชิงบวก ขาดความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา อีกทั้งสื่อ  
ในปัจจุบันมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนมีเนื้อหาไม่สอดคล้อง
กับลักษณะเนื้อหาที่เป็นจริง และไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนจึงได้รับสื่อที่มีเนื้อหา 
ที่ไม่เหมาะสม คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  ๑) ภาครัฐควร
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา มุ่งส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านสุขภาพจิต ทักษะชีวิต 
และจิตวิทยาครอบครัวให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกระบบการศึกษา  
ควรบรรจุเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล หรือ DQ เข้าไปในหลักสูตรแกนกลาง 
ของสถานศึกษาทุกสังกัด ควรก าหนดนโยบายให้องค์กรในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีตัวชี้วัดในการ
ปฏิบัติงานด้านการสร้างการรบัรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล ควรพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบในภาคบังคับเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล เมื่อเ กิด
เหตุการณ์รุนแรงควรมีหน่วยเฉพาะกิจต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารผ่านสื่ออย่างเหมาะสม 
และควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เพ่ิมบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการสื่อ  
ในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่น าเสนอเนื้อหาขัดต่อจริยธรรมและละเมิดกฎหมายในประเท ศไทย 
๒) สถานศึกษา ควรจัดพ้ืนที่หรือจัดตั้งกลไกในสถานศึกษาให้มีบุคลากรในการรับฟัง และเป็นที่ปรึกษา
ปัญหาของเด็กและเยาวชน เพ่ือลดปัญหาด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา และสร้างแนวทางเชิงจิตวิทยา  
ในระบบโรงเรียนโดยเฉพาะห้องปกครองโดยเน้นหลักส่งเสริมพัฒนา เสริมพลังบวกและเยียวยาให้เด็ก
สามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้เพื่อป้องกันและการผลักเด็กให้ออกนอกระบบการศึกษา ๓) องค์กรวิชาชีพ
สื่อควรเพ่ิมมาตรการและความเข้มข้นในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ ส่วนองค์กร  
ก ากับดูแลสื่อ ควรก าหนดแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังให้ผู้ผลิตสื่อน าเสนอเนื้อหา 
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และชี้ให้เห็นถึงผลลบจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ๔) ผู้ประกอบการสื่อ 

๔.๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อ 
เพ่ือลดความรุนแรงในสังคมไทยซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว 

 



๑๗ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

เทคโนโลยีและโทรคมนาคม ควรจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการน าเสนอเนื้อหาของผู้ผลิตสื่อทุกรูปแบบ  
ให้สอดคล้องกับจริยธรรมวิชาชีพสื่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ๕) องค์กรศาสนา ควรร่วมกันเผยแพร่ 
ค าสอนของศาสนา เพ่ือยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันและไม่สร้างปัญหา  
ให้แก่ผู้อื่น 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า จากข่าวสารที่พบตามสื่อออนไลน์ 
ในปัจจุบันมีส่วนในการสร้างความรุนแรงให้สังคมไทยและทั่วโลกเป็นจ านวนมาก รัฐบาลจึงต้องตระหนัก
และพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว บางครั้งผู้ปกครองปล่อยให้ เด็กและเยาวชนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หรือเปิดดูสื่อออนไลน์อย่างอิสระซึ่งมีทั้งสื่อที่ดีและสื่อที่ไม่เหมาะสม เกิดจินตนาการในความคิด ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตในความเป็นจริง จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการในเรื่องการบรรจุ
เนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล หรือ DQ เข้าไปในหลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษา 
ทุกสังกัด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลการทางการศึกษาให้รู้เท่าทัน เนื่องจากหากครูเข้าใจ 
จะสามารถสื่อสารสิ่งที่ดีและถูกต้อง อาจใช้วิธีดูแลนักเรียนรายบุคคลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
รับฟังความคิดของเด็ก เพ่ือจะช่วยเสริมพัฒนาให้เด็กมีความคิดและสามารถแยกแยะบริโภคสื่อที่ดี 
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ควรมีบทบาทในการก ากับดูแลและยับยั้งสื่อที่ไม่เหมาะสม 
ให้ได้มากยิ่งขึ้น 

ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะของสมาชิกเกี่ยวกับ
การพัฒนาในการชี้แนะของครูนั้น ในอดีตโรงเรียนมีห้องเรียนกุหลาบขาว ซึ่งเป็นห้องที่ให้ค าปรึกษา 
เรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ มีครูแนะแนวทางการใช้ชีวิต ดูแลสุขภาพ รวมถึงการป้องกัน 
การตั้งครรภ์ โดยเรียนรู้จากชีวิตจริง แต่ครูที่มีทักษะชีวิตที่ดีหาได้ยากมาก หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วย  
จะเกิดปัญหา ส่วนหนึ่งนอกจากการเติมความรู้ให้เด็กเท่าทันสื่อแล้ว ควรต้องเพ่ิมกิจกรรมสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
อาทิ วิชาพลศึกษา กิจกรรมสันทนาการเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และใช้เวลาร่วมกัน สามารถลดการใช้สื่อ
ออนไลน์ได้อีกทางหนึ่ง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา (ไม่มี) 

 
 
 
 



๑๘ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน     ๑     เรื่อง 

 
 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยา

เสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีผู้แทนจากส านักงานงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
(ป.ป.ส.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยรองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์) 
เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม  

ภายหลังที่เลขาธิการ ป.ป.ส. น าเสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าว สรุปได้ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด แต่ยังมีความกังวล  
เกี่ยวกับการที่กฎหมายแก้ไขให้ยาเสพติดบางชนิด ไม่เป็นยาเสพติด หรือแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ 
การครอบครองยาเสพติด โดยเฉพาะการครอบครองยาบา้ จ านวนไม่เกิน ๕ เม็ด ที่ให้สันนิษฐานให้เปน็ผู้เสพ
ไม่ใช่ผู้ค้า แล้วน าตัวไปบ าบัดรักษา เห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่เหมาะสม ถ้ามีการครอบครองยาเสพติด  
ควรจะต้องด าเนินคดีทั้งหมด เพราะยาเสพติดเป็นอันตรายต่อเยาวชนและสังคม  นอกจากนี้ มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเพ่ิมอ านาจให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๑๑/๑ (๖) นอกจากอ านาจการจับกุมตามมาตรา ๑๑/๑ (๔) แล้วยังให้อ านาจในการยดึ
และอายัดทรัพย์ได้ด้วย ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการใช้อ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์ดังกล่าวมีผลการ
ด าเนินการเป็นอย่างไร มีอุปสรรคใดบ้าง รวมทั้งการใช้อ านาจในการควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมตามมาตรา ๑๑/๑ (๔) 
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สามารถควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมได้ไม่เกิน ๓ วัน ตามมาตรา ๑๑/๖ โดยเป็นอ านาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การใช้อ านาจดังกล่าว 
ควรใช้อย่างระมัดระวงั ใช้ในการสืบสวนขยายผลเท่าที่จ าเป็น ส่วนประเด็นที่กฎหมายระบุให้ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
สามารถขอให้ “บุคคลใด”ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ควรก าหนดกฎเกณฑ์ให้แน่ชัดว่า “บุคคลใด” 
ที่ขอให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่หมายถึงใครบ้าง ถ้าไม่ก าหนดแล้วมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจเกิด
การใช้อ านาจโดยไม่ชอบ และ ป.ป.ส. ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ก่อนที่จะมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในอ านาจหน้าที่หรือกระบวนการน าตัวผู้เสพหรือผู้ติดเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษา เพราะว่าถ้าไม่มีผู้เสพ 
หรือผูต้ิด ก็จะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดผู้ค้าได้ และในส่วนของการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในส่วนที่ ๓ 
และส่วนที่ ๔ เรื่องผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควรมีการรายงานผลของการด าเนินคดียาเสพติด 
 

 - รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔) 



๑๙ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

ไม่ว่าจะถึงที่สุดโดยศาลชั้นต้นตัดสินและไม่มีการอุทธรณ์ หรือคดีถึงที่สุดโดยที่ศาลสูงตัดสินแล้ว ควรมีการ
รายงานข้อมูลในส่วนนี้ว่าผลเป็นประการใด มีปริมาณการด าเนินคดีในชั้นศาลแตกต่างจากคดีที่เกิดขึ้น 
ในชั้นจับกุมมากน้อยเพียงใด และประการสุดท้ายควรเร่งรัดเสนอรายงานการปฏิบัตงิานในการปราบปรามยาเสพตดิ
ในภาพรวมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๕ เสนอตอ่วุฒิสภาพิจารณาให้ทันภายในสมัยนี้ด้วย 

จากนั้น รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า   
ในเรื่องการบ าบัดรักษา รัฐบาลมุ่งเน้นในเรื่องการน าผู้เสพเข้าสู่กระบวนการทางสาธารณสุข ซึ่งในเรื่องการ
ครอบครองยาบ้า ๕ เม็ด เป็นบทสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๑๐๗ เป็นบทห้ามมียาเสพติด 
ไว้ในครอบครองเพื่อเสพในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด
ในกฎกระทรวง ดังนั้น ถ้าเป็นปริมาณเล็กน้อยจึงต้องก าหนดว่าเท่าใดคือปริมาณเล็กน้อย กฎกระทรวง 
จึงด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดดังกล่าว ก็ขอรับความห่วงใยในเรื่องนี้ 
เพ่ือน าไปพิจารณาด าเนินการและชี้แจงในเวทีต่าง ๆ ให้ทราบข้อเท็จจริงของที่มาของกฎหมายเกี่ยวกับการ
ครอบครองยาบ้า ๕ เม็ด รวมทั้งจะพิจารณาทบทวนแก้ไขเรื่องดังกล่าวในโอกาสถัดไป ส่วนการเพ่ิมอ านาจ
ให้กับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในเรื่องการยึดอายัดทรัพย์สินจากกรณีเข้าไปจับกุมและพบว่ามีทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการท าความผิดเกี่ยวยาเสพติด กฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สามารถที่จะยึด 
หรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนแล้วต้องรีบท ารายงานเสนอต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. เพ่ือให้มีค าสั่งยึด
หรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้นหรือไม่ การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเป็นไปได้
ยากมากขึ้น และในปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีการยึดอายัดทรัพย์ไว้แล้ว
ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท และเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ออกค าสั่งในการยึดทรัพย์สินแล้ว ในประเด็นเรื่องการ
ควบคุมตัว ๓ วัน มีระเบียบส านักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ก าหนดหลักเกณฑ์
ในเรื่องการปฏิบัติในการควบคุมตัวว่าให้ด าเนินการควบคุมตัว ๓ วัน ถือว่าเป็นอ านาจพิเศษและให้ใช้เฉพาะ
กรณีจ าเป็นท่ีต้องมีการสืบสวนหรือสอบสวนขยายผลไปยังนายทุนหรือผู้ค้ายาเสพติดรายส าคัญที่อยู่
เบื้องหลัง ดังนั้น จึงใช้อ านาจนี้ในการด าเนินการเฉพาะในเรื่องส าคัญแล้วก็มีการขยายผลจ าเป็นเท่านั้น 
ส่วนกรณีการก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ ในระเบียบมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ที่จะขอให้ผู้ใดมาเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ป.ป.ส. ต้องเลือกจากพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นล าดับแรกก่อน และเลือกข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐเป็นล าดับทีสอง 
แล้วสุดท้ายจึงจะเลือกบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม  การขอให้บุคคลมาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ต้องอยู่ร่วมหรืออยู่ในขณะหรืออยู่ดูแลในการช่วยเหลือของบุคคลดังกล่าวนั้นตลอดเวลา 
ประการสุดท้ายเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับอ านาจในเรื่องของการน าตัวผู้เสพหรือผู้ติดเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษา จะขอรับข้อเสนอแนะนี้ในการเพ่ิมมาตรการให้เขม้ข้นขึ้นจากเดิมที่ให้ความรู้เรือ่งนีอ้ยูแ่ลว้
จะรับไปเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการ และเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดที่เพ่ิมมากขึ้นและการขนยา 
ผ่านช่องทางธรรมชาติ ขณะนี้ส านักงาน ป.ป.ส. และรัฐบาลได้ก าหนดพ้ืนที่พิเศษตามตามชายแดนใน ๓ จังหวัด  
 
 



๒๐ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

 
คือ เชียงใหม่ เชียงราย และนครพนม เป็นพื้นที่การด าเนินการของความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่ 
จะไปด าเนินการในเชิงรุก โดยได้ขอความร่วมมือกับลาวและเมียนมาร์ในการด าเนินการ รวมทั้งประเทศไทย 
มีศูนย์โครงการแม่น้ าโขงปลอดภัยที่จะเป็นจุดหลักในการประสานงานด าเนินการร่วมกัน ส่วนรายละเอียด 
ในเรื่องของการติดตามผลการด าเนินคดีขอรับข้อเสนอแนะไปเพ่ือด าเนินการแล้วจะรวบรวมมารายงาน 
ที่ประชุมวุฒิสภาในโอกาสต่อไป 

 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 

 
เลกิประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
 

 
ส านักการประชุม 

ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 
 
 


